

ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

CÔNG AN THÁI BÌNH

Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân

Cùng với lực lượng công an cả nước, tháng 8/1945, Công an Thái Bình được thành lập. Trải qua thời gian, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1950, Công an Thái Bình vừa tập trung củng cố, xây dựng tổ chức vừa chuẩn bị sẵn sàng cùng quân và dân trong tỉnh chống thực dân Pháp xâm lược. Tập trung lực lượng đánh mạnh vào các tổ chức gián điệp, các nhóm phản cách mạng, qua đó đã bóc gỡ hầu hết các tổ chức phản động, làm trong sạch địa bàn ở 12 phủ, huyện, triệt tiêu chỗ dựa của quân Pháp trước khi chúng đặt chân lên đất Thái Bình. Tháng 8/1950, Pháp đánh chiếm Thái Bình sau đó đóng gần 200 đồn bốt, lập hệ thống ngục quyền từ tỉnh đến xã. Các lực lượng Công an Thái Bình đã luôn sẵn sàng vào vùng địch xây dựng cơ sở, tổ chức mạng lưới điệp báo, phân gián; phối hợp với lực lượng bộ đội địa phương, du kích đánh trả quyết liệt các cuộc tấn công của địch. Đồng thời, đẩy mạnh tấn công, trấn áp bọn phản cách mạng, gián điệp, phá âm mưu chia rẽ lương - giáo, tham gia diệt ác phá tề. Ngày 30/6/1954, thực dân Pháp rút khỏi thị xã Thái Bình, lực lượng công an nhanh chóng tiếp quản thị xã và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự ở đô thị và các vùng giải phóng, bắt, trừng trị nhiều tên phản động đầu sỏ, gián điệp. Sau ngày giải phóng, Công an Thái Bình tích cực tham gia đấu tranh chống địch cường ép đi cù, trấn áp hàng trăm đối tượng gây rối an ninh trật tự, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.



Lực lượng đặc biệt Công an tỉnh lên đường làm nhiệm vụ.

tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và lập hồ sơ, kết hợp phát động quần chúng đấu tranh giáo dục, cải tạo hàng nghìn đối tượng tề nguy, gián điệp, đảng phái phản động. Liên tiếp mở các đợt "khoanh vùng trấn áp" triệt phá các tổ chức chính trị phản động như Đại Việt duy dân, Cần lao nhân vị, Quốc gia liên Việt, Tân Việt liên minh, Tinh hoa dân quốc, Gươm thiêng ái quốc... góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong tỉnh.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972), Công an Thái Bình đã nắm chắc tình hình, đấu tranh chống các hoạt động gián điệp, chiến tranh tâm lý, phản động; thu hủy hàng trăm ki-lô-gam truyền đơn, bạc giả, hàng tâm lý, xét duyệt hàng vạn lý lịch quân sự, bảo vệ các đợt giao quân; điều tra, xử lý nghiêm tội phạm

kinh tế, hình sự; bảo đảm an toàn giao thông, vận tải, các chiến dịch hành quân, vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam và bảo vệ an toàn cho nhân dân đi sơ tán; đồng thời, tích cực chi viện cho an ninh miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trong 15 năm (1961-1975) đã có trên 300 cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình tình nguyện vào Nam chiến đấu và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Tiêu biểu là đồng chí Phan Văn Viêm, Trưởng Công an huyện Thụy Anh. Sau chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968, địch điên cuồng bô ráp, lùng bắt cán bộ ta cài lại. Đồng chí Phan Văn Viêm được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng bám trụ phía Tây Bắc thị xã Kon Tum. Một trong những công việc cực kỳ khó khăn, nguy

hiểm của các chiến sĩ an ninh trong lòng địch lúc này là phải củng cố, xây dựng cho được cơ sở cách mạng bí mật, rộng khắp, vững chắc để tạo thành hành lang bàn đạp bí mật cho lực lượng ta thâm nhập vào nội thị hoạt động thường xuyên và cũng sẽ là bàn đạp khi ta mở chiến dịch tấn công vào sào huyết địch ở nội thị. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Biết được ý đồ của ta, địch ra sức xây dựng, củng cố các ấp chiến lược "kiểu mẫu", thành lập các đội dân vệ, đưa lính địa phương về đóng ngay tại ấp. Hoạt động trong lòng địch nguy hiểm khôn lường nhưng lòng dũng cảm, trí thông minh và sự kiên cường đã giúp đồng chí Phan Văn Viêm và đồng đội vững vàng hoạt động trong lòng địch, lập nhiều chiến công vang dội. Trong trận đánh

cuối tháng 10/1971, dù bị

sa vào vòng vây của địch nhưng ông và các đồng đội đã quyết chiến đến cùng, ông đã đội nấp hăm tiêu diệt hàng chục tên địch cho đến hơi thở cuối cùng. Sự hy sinh anh dũng của ông đã dấy lên cao trào cách mạng trong quần chúng ở vùng cao nguyên. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và sự hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, năm 2004, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Công an nhân dân Phan Văn Viêm. Để ghi nhớ công lao to lớn của ông đối với Kon Tum, tháng 12/2008, HĐND tỉnh Kon Tum khóa IX đã quyết nghị đặt tên đường Phan Văn Viêm ở phường Nguyễn Trãi (thành phố Kon Tum).

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong những năm qua, Công an Thái Bình đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự.

Phát huy truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các lực lượng Công an Thái Bình hôm nay tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ; gắn việc thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động của Bộ Công an về xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ.

NGUYỄN TÙNG

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Lê Văn Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Lăng (Tiền Hải)



Tôi nhất trí cao nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý và nêu bật được những vấn đề trọng tâm, số liệu có sức thuyết phục, đánh giá sát đúng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới... Tuy nhiên, theo tôi, dự thảo Báo cáo nên có đánh giá rõ hơn về kinh tế nông nghiệp, trang trại, kết quả nguồn vốn vay cho các hộ nông dân; trồng và bảo vệ rừng ven biển; công tác phòng, chống thiên tai, tìm

kiếm cứu nạn. Về các mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra các giải pháp phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, từng vùng. Trong đó, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, chính sách hỗ trợ mức vay vốn cao hơn, thời hạn dài hơn cho nông dân. Quan tâm đến các tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Cơ cấu lại đàn vật nuôi, phát triển mạnh đàn trâu, bò, các con vật nuôi đặc sản theo chuỗi liên kết.

Ông Trần Minh Chiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Diệp Nông (Hưng Hà)



Tích tụ ruộng đất được xem như một quy luật tất yếu trong phát triển nông nghiệp nhưng vấn đề đặt ra là tích tụ như thế nào, quy mô bao nhiêu và ở đâu cho phù hợp. Thực tế những năm qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của sản xuất nông nghiệp, Thái Bình đã có nhiều hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất, diện tích, hiệu quả đất đai thể hiện rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi hoàn toàn đồng tình với những giải pháp đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị để đổi mới cơ cấu ngành Nông nghiệp thời gian tới: tăng cường thu hút đầu tư để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học - công nghệ, các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với thực hiện tốt tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ và giữa các doanh nghiệp với các nông hộ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm... Tôi mong thời gian tới Nhà nước cũng như tỉnh sẽ có nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho nông nghiệp; khuyến khích tập trung đất đai theo các hình thức cho thuê, góp đất; đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến để tạo thị trường tiêu thụ ổn định, xây dựng thương hiệu, từ đó nâng cao giá trị cho nông sản Thái Bình.

Ông Lê Văn Giáp, thôn Ngô Mưa, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ)



Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, về phần nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, nhất là việc tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo tôi nên bổ sung thêm các giải pháp cụ thể, rõ ràng hơn nữa. Điện hình hình lĩnh vực chăn nuôi, cần có quy hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh; tiếp tục tái cơ cấu và giống vật nuôi, phương thức chăn nuôi; tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

NHÓM PHÒNG VIÊN

NORRED HƯỚNG TỚI BHYT TOÀN DÂN

Nhiều giải pháp nâng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua thẻ ATM đã thể hiện những tiện ích rõ ràng và đang được nhân rộng trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM trên địa bàn tỉnh còn thấp. Ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM.



Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Hiện nay, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện bằng hai hình thức: chi trả qua hệ thống bưu điện, phường, xã và chi trả qua thẻ ATM. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH do cán bộ hưu trí tự quyết định. Với ông Nguyễn Văn Sơn, thành phố Thái Bình thì hình thức nhận lương hưu qua thẻ ATM là ưu việt hơn cả. Ông chia sẻ: Thay vì phải mang theo giấy tờ, sổ sách, phiếu lĩnh lương lên phường để nhận lương hưu thì 2 năm trở lại đây tôi chỉ việc cầm chiếc thẻ ngân hàng nhỏ gọn ra

cây ATM để rút tiền. Mọi thao tác rút tiền tôi được các con hướng dẫn cụ thể, rất nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Mặc dù có rất nhiều tiện ích cho cả người dân và cơ quan chi trả song số lượng người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM trên địa bàn tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Toàn tỉnh

hiện có 8.704 người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, đạt 8,8% so với tổng số người hưởng trong toàn tỉnh. Tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM tại các huyện, thành phố không đồng đều, tập trung chủ yếu tại khu vực thành phố với 17,13%.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người dân chưa mặn mà với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM. Hiện nay, đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh đồng so với toàn quốc. Đối tượng hưởng thuộc nguồn ngân sách nhà

nước chiếm 50,2% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chủ yếu là người già, cao tuổi, do đó việc tiếp cận các thông tin, dịch vụ tiện ích của ngân hàng rất khó khăn. Số lượng cây ATM của hệ thống ngân hàng thương mại tập trung ở khu vực thành phố; khu vực thị trấn thuộc các huyện, các xã lân cận còn hạn chế. Người dân phần lớn muốn dùng tiền mặt cho thuận tiện trong sinh hoạt, không muốn sử dụng thẻ ATM để thanh toán các chi phí, dịch vụ công... Bà Phạm Thị Kim Dung, xã Đông Kinh (Đông Hưng) cho biết: Trước đây tôi cũng có đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM nhưng sau tôi chuyển sang nhận lương hưu ở xã bởi việc đi lại khó khăn, các thao tác rút tiền trên cây ATM tôi lại không thành thạo. Để thuận tiện cho bản thân nên tôi đổi hình thức nhận lương hưu.

Để nâng cao tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường phối hợp với cơ quan Bưu điện để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người hưởng hiểu rõ hơn nữa về tiện ích của việc giao dịch, thanh toán qua thẻ ATM, từ đó cùng đồng thuận đăng ký tham gia. Tuyên truyền, vận động, định hướng đối với những trường hợp tăng

mới (tỉnh ngoài chuyển đến, nghỉ hưởng các chế độ BHXH hàng tháng) để người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM ngay khi nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội. Phối hợp với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường công tác an ninh, lắp đặt bổ sung cây ATM tại nơi thuận tiện cho việc đi lại của người dân; bố trí đủ lượng tiền để phục vụ người dân khi đến rút tiền, tránh tình trạng quá tải, máy hỏng hoặc thiếu tiền tại cây ATM. Chủ động hợp tác với các đơn vị cung ứng dịch vụ sinh hoạt thường kỳ như công ty điện, nước, điện thoại... để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trả tiền dịch vụ bằng thẻ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác. Phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ (nhà hàng, siêu thị, công ty bán lẻ...) để phát triển các điểm chấp nhận thẻ (POS) và các tiện ích thanh toán thuận lợi gắn với việc nhận lương qua thẻ ATM. Từ việc áp dụng linh hoạt các biện pháp đã nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, góp phần nâng cao tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM. Đây cũng là giải pháp góp phần tích cực phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

THU TRANG

Thực hiện trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu và Công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có thông báo và hướng dẫn bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

Theo đó, đối tượng được trợ cấp là những nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011 và đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính bằng: (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp (lương hưu tháng là mức lương hưu tại thời điểm tháng 3/2020).

THU HOÀI